

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH (29/3/1994 - 29/3/2024)

30 năm đồng hành cùng người khuyết tật, trẻ mồ côi

Với mục đích tạo mọi điều kiện để người khuyết tật (NKT), trẻ mồ côi (TMC) có cuộc sống bình đẳng trong xã hội, 30 năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 29/3/1994 của UBND tỉnh Thái Bình. Qua 6 kỳ đại hội, 2 lần đổi tên, Hội chính thức lấy tên là Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. 30 năm qua, bám sát các chương trình, đề án của Chính phủ, nhiệm vụ của Nhà nước, của tỉnh, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền và hiện vật trị giá gần 80 tỷ đồng.

Trong hoạt động bảo trợ, Hội đã trao gần 12.000 xe lăn, xe lắc cho NKT; xây dựng, sửa chữa hàng chục ngôi nhà tình thương và trao hàng chục sổ tiết kiệm cho hộ nghèo có NKT; hỗ trợ dạy nghề máy công nghiệp, đan móc sợi, may tre đan, gõ mỹ nghệ, thêu ren, kim hoàn... cho gần 11.000 lượt NKT. Hội cũng đã trao gần 500 xe đạp, hơn 700 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi đang theo học ở các trường trong tỉnh, giúp các em yên tâm vững bước trên con đường đến trường. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt người nghèo, NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, đã có hơn 3.000 suất quà được các cấp hội vận động nhà tài trợ trao cho NKT, TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, Hội đã 2 lần phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức chương trình "Trái tim nhân ái", tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng xã hội với số tiền và hiện vật hỗ trợ đạt được gần 10 tỷ đồng. Sau chương trình, nhiều doanh nhân và các nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trực tiếp nhiều TMC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Ngoài việc hỗ trợ về vật chất, Hội còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần cho NKT, TMC và trẻ em có hoàn



Học sinh khuyết tật, mồ côi được nhận xe đạp do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ.

cảnh đặc biệt khó khăn. Hội đã 3 lần tổ chức hội thi thể thao, hội diễn văn nghệ, thu hút gần 1.000 diễn viên, nhạc công, vận động viên là NKT tham gia. Kết quả, hơn 100 huy chương (vàng, bạc, đồng) đã được trao cho NKT đạt giải. Bên cạnh đó, Hội cũng đã 3 lần tổ chức hội thi tay nghề giỏi, thu hút hơn 200 NKT tham gia; tổ chức hội trại cho gần 200 trẻ em có hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có gần 50% trẻ em khuyết tật và mồ côi. Không chỉ chăm lo đời sống cho NKT, TMC và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh còn thường xuyên tuyên truyền Luật Người khuyết tật, các quyết định của Chính phủ, kế hoạch và đề án của tỉnh liên quan đến

NKT, TMC và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) trợ giúp pháp lý cho hàng trăm NKT đang sinh hoạt tại các lạc bộ thanh niên khuyết tật các huyện, thành phố; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức tự bảo vệ cho trẻ em



Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng các nhà tài trợ trao quà cho chị Hoàng Thị Diệu, xã Hà Giang (Đông Hưng).

khuyết tật để phòng tránh bị xâm hại tình dục...

Với những kết quả trên, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình. Gần 1.000 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh... tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự tin tưởng, ủng hộ cả vật chất và tinh thần của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước; sự nỗ lực của NKT, TMC và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Đặc biệt, phải kể đến công sức, tấm lòng, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo và những người làm công tác hội qua các thời kỳ.

Thái Bình hiện có hơn 10 vạn NKT và TMC. 30 năm - một chặng đường chưa phải là dài đối với tổ chức hội nhưng cũng đủ để khẳng định những thành công bước đầu của Hội, phần nào đáp ứng sự kỳ vọng của những người yếu thế trong xã hội. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song Hội đã thực hiện tốt vai trò của một tổ chức xã hội từ thiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NKT, TMC và trẻ em. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tạo sức mạnh tổng hợp trong việc giúp đỡ NKT, TMC và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục khảo sát về điều kiện, hoàn cảnh của NKT, TMC trên địa bàn tỉnh, từ đó có hình thức hỗ trợ kịp thời để mỗi ngày qua đi sẽ có nhiều NKT, TMC với bớt đi những khó khăn trong cuộc sống.

BUI THỊ NGA

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh

Ông Đỗ Quang Thường, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh (nay là Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh)



Những ngày đầu thành lập, Hội phải đối mặt với không ít khó khăn như phương tiện làm việc thiếu thốn, trụ sở chật hẹp, nhân lực không đủ... Năm 1998, khi Pháp lệnh Người khuyết tật chính thức có hiệu lực cũng chính là thời điểm giúp Hội có thêm sức mạnh, nhân lực để phát triển. Nhờ đó, Thái Bình là một trong những tỉnh sớm thành lập tổ chức hội ở 8 huyện, thành phố. Tới tin tưởng

rằng, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Hội hiện tại và trong tương lai sẽ kế thừa truyền thống, tiếp tục phát huy những thành quả của thế hệ trước để xây dựng Hội ngày càng phát triển, chăm lo tốt hơn cho NKT, TMC trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngoan, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân nữ tỉnh



Chúng tôi đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh gần 20 năm qua. Trong khoảng thời gian đó, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho NKT, TMC. Đặc biệt, trong 2 năm 2009 và 2018, chúng tôi đã phối hợp với Hội, Đài PTTH Thái Bình và Bảo Thái Bình tổ chức chương trình "Trái tim nhân ái" để kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ cho NKT, TMC. Từ nguồn quỹ của chương trình, hàng năm chúng tôi đã tổ chức trao quà, học bổng, sổ tiết kiệm... cho những mảnh đời không may mắn. Niềm vui, sự đổi thay trong cuộc sống của NKT, TMC là động lực để chúng tôi tiếp tục nối dài hành trình thiện nguyện của mình trong thời gian tới.

Chị Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh



Những năm qua, Hội Người khuyết tật tỉnh đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh triển khai nhiều hoạt động trợ giúp NKT, tập trung vào việc vận động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cho em xa quê để tặng quà cho NKT nhân dịp lễ, tết và tặng xe lăn cho NKT. Thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp triển

khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo tốt hơn cho NKT, tiếp tục là cầu nối giữa NKT với các nhà hảo tâm, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho NKT trên địa bàn tỉnh.

Chị Phạm Thị Nga, xã Đông Các (Đông Hưng)



Thời gian qua, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, đặc biệt là Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Tôi mong muốn Hội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hơn nữa, chú trọng việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho NKT, giúp chúng tôi tự tin hòa nhập cộng đồng.

Em Lê Mai Trang, xã Thụy Hải (Thái Thụy)



Nhờ sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của các bác, các cô trong Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh suốt thời gian qua, gia đình em đã phần nào với bớt khó khăn, bản thân em được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, không phụ tấm lòng, sự yêu thương của mọi người dành cho em.

THU HOÀI

Sức bền - sức bật thể thao

(Tiếp theo và hết)

KỶ 2: VƯƠN CAO, VƯƠN XA

Với 8 giải đấu quốc tế tham gia trong năm 2023, các VĐV thể thao thành tích cao của Thái Bình đạt 18 huy chương các loại. Có những người đã dày dặn kinh nghiệm, có những người lần đầu tiên được "gánh trên vai" trọng trách ở "sân chơi lớn", nhưng với họ, dù tâm huy chương đạt được mang màu gì thì niềm hạnh phúc lớn nhất là đã nỗ lực hết mình để được hát vang Quốc ca dưới lá

cờ đỏ sao vàng tung bay tại đấu trường quốc tế.

Đối với bộ môn đua thuyền rowing - niềm tự hào của thể thao thành tích cao Thái Bình, năm 2023 là một năm thành công rực rỡ không chỉ ở các giải đấu trong nước mà còn ở nhiều giải đấu quốc tế. Với cá nhân VĐV Bùi Thị Thu Hiền, người đã có 7 năm gắn bó với đua thuyền rowing, những thành tích đạt được trong năm qua là sự ghi nhận lớn mà thể thao thành tích cao dành cho quá trình cố gắng bền bỉ của em. Có niềm đam mê

với thể thao từ nhỏ, năm 2015, cô bé 13 tuổi Bùi Thị Thu Hiền quyết định xa quê, xa gia đình, bắt đầu mơ ước chinh phục thể thao ở đội tuyển bóng chày nữ của tỉnh. Thành công không mím cười, 2 năm sau, em đứng đầu trong nước mà còn ở nhiều giải đấu quốc tế. Với cá nhân VĐV Bùi Thị Thu Hiền, người đã dành nhiều tâm sức thuyết phục em thử sức với đua thuyền rowing. Không phụ lòng mong đợi của thầy cô, sức lại tinh thần, lấy lại nhiệt huyết tập luyện, 1 năm sau, Hiền đạt huy chương

vàng ở giải đua thuyền vô địch trẻ quốc gia, huy chương đồng ở Đại hội thể thao toàn quốc. Năm tiếp theo, em đạt huy chương bạc ở giải đua thuyền vô địch trẻ quốc gia. Năm sau nữa, Hiền đạt 3 huy chương vàng các nội dung thuyền đơn, thuyền đôi nữ U18 và nội dung thuyền 4 nữ U23 ở giải đua thuyền vô địch trẻ quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng để em chính thức có tên trong danh sách đội tuyển đua thuyền rowing quốc gia từ năm 17 tuổi. Ngay trong năm đó, Hiền xuất sắc đạt 4 huy chương vàng ở các giải vô địch đua thuyền trẻ Đông Nam Á, vô địch đua thuyền trẻ châu Á. Bên bí tập luyện tại đội tuyển quốc gia nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều giải đấu quốc tế bị gián đoạn nên tới năm 2023, Hiền mới lại được bước ra đấu trường quốc tế. Thành công liên tiếp với 1 huy chương đồng ASIAD 19, 1 huy chương bạc giải vô địch đua thuyền châu Á U23. VĐV Bùi Thị Thu Hiền cho biết: Em vận hoàn thành hơn 1 tháng tập huấn cùng đội tuyển đua thuyền rowing quốc gia tại Australia để chuẩn bị, sẵn sàng tinh thần cho nhiều giải đấu quốc tế sẽ tham gia trong năm 2024 này. Trong số đó có giải vô địch đua thuyền Đông Nam Á diễn ra tại Việt Nam vào tháng 6 - 7. Ngoài ra, em cũng đang theo học Đại



Các vận động viên đội tuyển Jujitsu Thái Bình tập luyện.

học Thể dục Thể thao Bắc Ninh với mục tiêu có kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất khi được tranh tài ở các giải đấu lớn.

Ở bộ môn bơi lội, năm 2023 ghi dấu thành công của VĐV Phạm Thị Hồng Diệp cùng 1 kỷ lục đạt được ở SEA Games 32 nội dung 400m lội với hơi chân vịt. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên Diệp thi đấu ở mức trường quốc tế. Chưa có nhiều cơ hội được cơ xát, thiếu kinh nghiệm thi đấu nhưng quyết tâm, nỗ lực cao đã giúp Diệp là một trong số ít VĐV Thái Bình đạt thành tích tại SEA Games 32. Chia sẻ về kỷ SEA Games này, VĐV Phạm Thị Hồng Diệp cho biết: Trong suốt quá trình thi đấu, em luôn cố gắng hết mình để có thể phát huy hết khả năng, thực hiện tốt chiến thuật mà các HLV đã đề ra. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi em được hát vang Quốc ca dưới Quốc kỳ Việt Nam tại lễ trao giải. Em tự hứa với bản

thân mình sẽ cố gắng hơn nữa, đạt huy chương ở các giải đấu trong nước để được lên tuyển quốc gia, tham gia thi đấu quốc tế, cống hiến niềm đam mê cho quê hương, đất nước. Hiện nay, em vừa cùng đội tuyển bơi lội Thái Bình hoàn thành tập huấn ở Đà Nẵng để sẵn sàng cho giải bơi lội vô địch quốc gia hồ 25m vào các ngày 30, 31/3. Ngoài ra, còn một số giải vô địch quốc gia được tổ chức vào tháng 7, tháng 10/2024. Thành tích tại các giải đấu này sẽ là điều kiện quyết định để các VĐV như em được tham gia đội tuyển quốc gia, thi đấu quốc tế.

Là một trong những môn thể thao thành tích cao của Thái Bình đạt nhiều huy chương ở các giải đấu quốc gia, quốc tế năm 2023, Jujitsu dù là đội tuyển mới được thành lập của tỉnh nhưng đã cho thấy tiềm năng, thể mạnh phát triển cùng niềm đam mê, tâm huyết của các HLV, VĐV.

HLV trưởng Lương Ngọc Phúc, bộ môn Jujitsu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh chia sẻ: Năm 2023, đội tuyển đạt gần 80 huy chương các loại, trong đó có 27 huy chương vàng ở các giải quốc gia. Đối với giải đấu quốc tế, đội tuyển có VĐV Đặng Đình Thu Đạt huy chương bạc SEA Games 32. Phát huy thành tích đó, hiện nay đội tuyển có 2 VĐV đang tham gia tập huấn tại đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho giải vô địch Jujitsu châu Á vào tháng 5, giải vô địch Jujitsu Đông Nam Á vào tháng 7, giải Đại hội thể thao châu Á vào tháng 11. Ngoài ra, toàn bộ VĐV của đội tuyển đang nỗ lực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho liên tiếp 6 giải đấu diễn ra từ tháng 4 - 10/2024. Tin tưởng thành công trong năm 2023 sẽ là bước đệm, tiền đề quan trọng để VĐV Thái Bình tự tin vươn cao, vươn xa vì màu cờ, sắc áo ở giải đấu trong nước và quốc tế.

Trên hành trình chinh phục đỉnh vinh quang, mỗi VĐV, mỗi đội tuyển thể thao thành tích cao là mỗi câu chuyện riêng. Tất cả đều cố gắng vươn lên không chỉ vì những khát khao, đam mê của riêng mình mà còn vì niềm vinh dự của quê hương, đất nước. Vì vậy, mỗi thành công dù nhỏ bé cũng đáng được trân trọng và tôn vinh. Sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua cơ chế riêng dành cho VĐV thành tích cao, sự ủng hộ, yếu mền của người hâm mộ tỉnh nhà sẽ luôn là nguồn động lực quan trọng để VĐV Thái Bình thêm quyết tâm và tỏa sáng.

TU ANH

VĐV Bùi Trường Giang, đội tuyển wushu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh



Huy chương vàng tại SEA Games 32 năm 2023 không chỉ là huy chương vàng thứ 3 liên tiếp tại đấu trường SEA Games mà còn đánh dấu cột mốc 10 năm theo đuổi và tập luyện wushu của tôi. Tôi đã hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao

Hà Nội vào năm 2021 và hiện nay đang tập luyện cũng như tham gia hỗ trợ các VĐV bộ môn wushu ở đội tuyển của Thái Bình về chuyên môn, kỹ thuật. Những kinh nghiệm có được trong thi đấu quốc gia, quốc tế là điều kiện thuận lợi để tôi có thể giảng dạy, giúp các đồng đội trong đội tuyển của Thái Bình có quá trình tập luyện và thi đấu tốt hơn.

VĐV Đặng Đình Tùng, đội tuyển Jujitsu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh



Em rất vui khi là người con của tỉnh Bắc Giang tham gia thi đấu, đạt huy chương bạc SEA Games 32 ở bộ môn Jujitsu cho tỉnh Thái Bình đã được các ban lãnh đạo tỉnh, Trung tâm và HLV

quan tâm biểu dương, động viên, trao thưởng. Em cảm thấy mình đã đặt chân đúng chỗ, những giọt mồ hôi, công sức của mình trên sàn tập, sân đấu đã được đền đáp xứng đáng. Em rất cảm kích và cảm ơn ban lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện cho VĐV chúng em được tập luyện và cống hiến.